

Nhiều hoạt động thiết thực trong tháng công nhân

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, tháng công nhân năm 2022 được các cấp công đoàn thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, ý nghĩa.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho công nhân lao động tại Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam (khu công nghiệp TBS Sông Trà, thành phố Thái Bình).

Tháng công nhân năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa thi đua lao động sản xuất vừa phòng, chống dịch bệnh theo chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Với tinh thần chăm lo cho đoàn viên và người lao động, cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền, phối hợp tổ chức các hoạt động trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”; vận động công nhân tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác; chủ động phối

hợp và đồng hành cùng người sử dụng lao động triển khai các giải pháp vừa bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc vừa phục hồi sản xuất, kinh doanh... Tại các doanh nghiệp, tháng công nhân được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Bà Tổng Thị Xuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) cho biết: Công ty có trên 700 công nhân, trong đó 80% là đoàn viên công đoàn. Hưởng ứng tháng công nhân năm nay, Công ty tổ chức các hoạt động như kết nạp đoàn viên công đoàn; tặng gần 100 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động; tổ chức tập huấn đào tạo chuyên môn kỹ thuật và phòng, chống cháy, nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh công nghiệp cho công nhân... Anh Nguyễn Trọng Quang, công nhân Công ty

TNHH Công nghiệp Sheng Fang chia sẻ: Tôi rất cảm động khi được tổ chức công nhân, trong đó chú trọng vào chương trình chăm sóc công nhân lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, trong tháng công nhân năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn tập trung vào việc thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với công nhân lao động mà còn có sức lan tỏa rộng trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

và 200 mũ bảo hiểm cho đoàn viên. Đến nay, công đoàn các ngành, liên đoàn lao động các huyện, thành phố đã tổ chức phát động tháng công nhân và trao hơn 2.000 suất quà với trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng/suất, tặng gần 4.000 mũ bảo hiểm cho công nhân lao động. Điển hình: Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy trao 120 suất và hỗ trợ kinh phí xây, sửa nhà “Mái ấm công đoàn” cho 7 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư trao 150 suất và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở...

Cùng với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, trong tháng công nhân năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động tại nơi làm việc như: tuyên truyền, tập huấn về phòng, chống ma túy và xâm hại tinh dục, an toàn lao động, an toàn giao thông cho hàng chục nghìn công nhân tại các doanh nghiệp. Bà Phạm Thị Thăng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Đến nay đã có trên 50% công đoàn cơ sở tổ chức phát động tháng công nhân, trong đó chú trọng vào chương trình chăm sóc công nhân lao động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp. Ngoài ra, trong tháng công nhân năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn tập trung vào việc thực hiện chương trình “Một triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Các hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2022 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc không chỉ đối với công nhân lao động mà còn có sức lan tỏa rộng trong xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19.

Hình thái thiên tai giông, sét

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, hàng năm giông, lốc, sét gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trung bình mỗi năm cả nước có 40 người chết do sét đánh. Tính đến trung tuần tháng 4/2022, giông, lốc, sét đã làm 12 người thiệt mạng.

Mỗi đây nhất, ngày 12/5, cơn mưa lớn kèm giông, sét trên địa bàn xã Thụy Duyên (Thái Thụy) đã khiến 3 người tử vong. Tại xã Tây Đô (Hưng Hà), sét đánh trúng một trang trại lợn làm chết 229 con lợn chuẩn bị xuất chuồng, trong đó có 151 con nặng trung bình 140kg/con, 78 con nặng 120kg/con.

Ông Phạm Quốc Hưng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Thái Bình cho biết: Miền Bắc và miền Trung thường xuất hiện mưa giông, sấm sét vào giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng (tháng 4 - 5) và từ nóng sang lạnh (tháng 9 - 10) hàng năm. Trong đó, tháng 4 - 5 là thời điểm giao tranh giữa hai hệ thống gió mùa Đông Bắc và hệ thống gió mùa Tây Nam. Quá trình giao tranh sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết như mưa giông, sấm sét.

Quy tắc phòng tránh giông, sét

Theo ông Phạm Quốc Hưng, các nghiên cứu khoa học cho thấy, thường thì cơn giông kéo đến rất nhanh trong vòng 15 phút và di chuyển với vận tốc 40km/h. Các dấu hiệu của giông như mây đen, không khí lạnh đi, gió bắt đầu nổi lên. Có thể ước tính được khoảng cách từ nơi đang đứng tới nơi sét xảy ra bằng cách ước lượng khoảng thời gian từ lúc tia chớp lóe lên và lúc nghe thấy tiếng sấm. Chia số giây cho 3 sẽ được khoảng cách đến tia sét. Ví dụ đếm được 3 giây thì sét cách vị trí đứng là 3/3 = 1 km. Ngoài ra còn có phương pháp xác định vị trí của sét đó là cảm nhận cơ thể khi đang ở khu vực giông, mưa. Nếu thấy lông tay, tóc dựng thì chúng ta đang có nguy cơ bị sét đánh. Sau khi nghe tiếng sét khoảng 7 - 10 phút thì cơn sét đã qua có thể trở về trạng thái bình thường. Nếu xảy ra hiện tượng sét, sẽ thấy tia chớp lóe lên ở một điểm nào đó trên bầu trời, sau đó là tiếng sấm

Chủ động đề phòng hình thái thiên tai giông, sét

Hiện nay đang là thời điểm bước vào mùa hè nên mưa giông kèm lốc, sét diễn biến phức tạp. Người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động nâng cao kiến thức phòng tránh nhằm giảm thiểu hậu quả của hiện tượng thời tiết xấu.

kèm theo. Nếu khoảng thời gian giữa lúc có chớp đến lúc nghe thấy sấm càng ngắn, sét sẽ xuất hiện ở vị trí càng gần, tức là mức độ nguy hiểm càng tăng. Khi đó cần nhanh chóng tìm cách tránh sét.

Theo khuyến cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, khi trời sắp mưa, giông, sét người nên tìm chỗ trú, tránh an toàn là tòa nhà hay công sở, công trình kiên cố có lắp thiết bị chống sét. Người dân tuyệt đối không trú mưa dưới gốc cây, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cuốc, liềm... Khi đang ở ngoài trời thì không đứng thành nhóm vì sét đánh xuống đất gây tai nạn thảm khốc. Không nên đi gần những nơi ẩm ướt và có nước, nên tìm chỗ khô ráo, càng thấp càng tốt, nhóm chụm hai chân, tay bịt tai và không chạm tiếp xúc giữa người với mặt đất ít nhất.

Chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết xấu, trong đó có giông, lốc, sét, mưa đá tiếp tục có thể xảy ra trong những ngày tới. Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương. Chủ động chuẩn bị phương tiện, vật tư, nhất là vải bạt, tấm lợp các loại và lực lượng xung kích tại cơ sở để sẵn sàng huy động giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa giông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong đó, tập trung vào các biện pháp trú, tránh bảo đảm an toàn khi xảy ra giông, lốc, sét; gia cố, che chắn, bảo vệ tài sản, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện cụ thể để giảm thiểu thiệt hại. Đối với các trang trại chăn nuôi, cơ sở sản xuất ở nơi vắng vẻ cần đầu tư lắp đặt hệ thống chống sét đủ tiêu chuẩn bảo đảm an toàn khi có sét đánh xảy ra.

Chủ động ứng phó với giông, lốc, sét, mưa đá trong thời gian tới

Ông Nguyễn Mạnh Khuơng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Nhằm chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, giảm thiểu thiệt hại do giông, lốc, sét gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công văn đề nghị ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết. Thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân

NGUYỄN THỜI



Ảnh minh họa

Thương binh Lưu Xuân Nhuận làm kinh tế giỏi

Mặc dù mang trong mình thương tật hạng 3/4 nhưng cựu chiến binh (CCB) Lưu Xuân Nhuận, thôn Tăng, xã Phú Châu (Đông Hưng) đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế và làm chủ Công ty Cổ phần Thương binh 27/7 chuyên kinh doanh máy nông nghiệp đạt lợi nhuận trên 2 tỷ đồng mỗi năm.



Cựu chiến binh Lưu Xuân Nhuận (người bên phải) trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm cho lao động mới vào làm.

Sau 4 năm trong quân ngũ, năm 1976 CCB Lưu Xuân Nhuận trở về địa phương học nghề cơ khí. Ông chia sẻ: Trước đây sản xuất nông nghiệp chủ yếu dùng sức người là chính, thiếu trang thiết bị nên người nông dân rất vất vả. Suy nghĩ làm nghề gì để kiếm sống và hỗ trợ bà con trong sản xuất, tôi đã mạnh dạn đầu tư toàn bộ vốn liếng tích góp được để mở xưởng sửa chữa và kinh doanh máy nông nghiệp. Được Hội CCB xã tin chấp vờ ngân hàng cho vay vốn, anh em trong gia đình giúp đỡ, tôi đã mở xưởng cơ khí với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Từ những đơn hàng sửa chữa máy nông nghiệp, tôi dần chuyển

sang kinh doanh các loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2010 đến nay, sản xuất phát triển, người nông dân hiểu hơn lợi ích từ việc áp dụng cơ giới hóa vào đồng ruộng nên doanh nghiệp ngày càng phát triển. Từ 1 - 2 lao động, đến nay tôi đã dạy nghề và tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên, thu nhập bình quân từ 7 - 15 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm chúng tôi xuất bán từ 60 - 70 máy nông nghiệp các loại, sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt trên 2 tỷ đồng.

Từ khi thành lập Công ty Cổ phần Thương binh 27/7, CCB Lưu Xuân Nhuận tất bật hơn với công việc. Do luôn coi trọng chất lượng, giữ chữ tín nên khách hàng tìm đến doanh nghiệp của ông sửa chữa và mua các loại máy ngày càng đông. Để phù hợp với điều kiện sản xuất nông

Với CCB Lưu Xuân Nhuận, việc dạy nghề, tạo việc làm cho con em CCB trong và ngoài xã không chỉ ở việc truyền dạy kinh nghiệm sửa chữa máy cơ khí mà còn là tâm huyết với nghề. Ông luôn tâm niệm, mình có sửa máy, bán máy tốt thì mới tạo dựng được niềm tin với khách hàng, đồng thời giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ông chia sẻ thêm: Thị trường máy phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay rất nhiều, đa dạng về chủng loại như máy cấy, máy gặt, máy cày rom, máy cắt cỏ... muốn cơ sở phát triển mình phải giữ chữ tín thì mới tồn tại lâu được. Mặc dù là nghề phi nông nghiệp nhưng do tính chất gắn gũi với sản xuất nông nghiệp nên tôi cũng tham gia với Hội Nông dân, Hội CCB mở các lớp tập huấn, dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp ngắn hạn cho hội viên, đến nay tôi đã dạy nghề cho hàng trăm hội viên nông dân, CCB trên địa bàn tỉnh.

Thị trường máy phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện nay rất nhiều, đa dạng về chủng loại như máy cấy, máy gặt, máy cày rom, máy cắt cỏ... muốn cơ sở phát triển mình phải giữ chữ tín thì mới tồn tại lâu được. Mặc dù là nghề phi nông nghiệp nhưng do tính chất gắn gũi với sản xuất nông nghiệp nên tôi cũng tham gia với Hội Nông dân, Hội CCB mở các lớp tập huấn, dạy nghề sửa chữa máy nông nghiệp ngắn hạn cho hội viên, đến nay tôi đã dạy nghề cho hàng trăm hội viên nông dân, CCB trên địa bàn tỉnh.

Từ khi thành lập Công ty Cổ phần Thương binh 27/7, CCB Lưu Xuân Nhuận tất bật hơn với công việc. Do luôn coi trọng chất lượng, giữ chữ tín nên khách hàng tìm đến doanh nghiệp của ông sửa chữa và mua các loại máy ngày càng đông. Để phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp, ông cho nhập các thiết bị, phụ tùng như bánh lồng, lưỡi cày, nếu cần có thể tư vấn cho khách hàng lắp ngay. Tại xưởng sản xuất có nhiều thợ cơ tay nghề, giá cả hợp lý nên Công ty không chỉ là đơn vị kinh doanh, sửa chữa máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp uy tín trong huyện, trong tỉnh mà nhiều khách hàng ở các tỉnh, thành phố khác cũng tìm đến ký hợp đồng hợp tác.

HỒNG QUÂN

HƯNG HÀ Triển khai Luật Đất đai, các văn bản về giải phóng mặt bằng và công tác hội phụ nữ

Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Tư pháp huyện vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, triển khai Luật Đất đai, các văn bản về công tác giải phóng mặt bằng và nghiệp vụ công tác hội phụ nữ cho cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các xã, thị trấn, chi hội trưởng chi hội phụ nữ các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Hơn 300 đại biểu đã được truyền đạt nội dung Luật Đất đai; các văn bản liên quan đến công tác tác giải phóng mặt bằng; một số cơ chế, chính sách mới của quy trình cho vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông qua tổ vay vốn của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Đồng thời, các đại biểu còn được quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

THANH THỦY

Vũ Thư Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Huyện Vũ Thư vừa tổ chức họp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng công trình đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An kéo dài.

Tại địa bàn huyện Vũ Thư, dự án triển khai qua địa bàn các xã: Tự Tân, Hòa Bình, Song An, Trung An, thị trấn Vũ Thư. Để thực hiện dự án, huyện cần thực hiện GPMB gần 50ha, chủ yếu là đất lúa... Bước đầu triển khai, dự án nhận được sự đồng thuận của hầu hết các hộ dân liên quan, tuy nhiên còn một số khó khăn, vướng mắc trong việc quy hoạch nghĩa trang, di dời phân mộ, quy hoạch khu tái định cư...

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất phương án giải quyết các vấn đề tồn tại, phát sinh liên quan đến công tác GPMB của dự án. Huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các địa phương quyết liệt vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác GPMB. Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích, ý nghĩa dự án, các cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của nhân dân. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo để huyện hỗ trợ, giải quyết kịp thời. Mỗi đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ triển khai các bước GPMB theo kế hoạch đã đề ra, góp phần để huyện bàn giao 100% mặt bằng của dự án trước ngày 30/6/2023.

QUYNH LƯU